



ที่ มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๖๐๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง การอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักสูตรอบรมและกำหนดการอบรม จำนวน ๑ ชุด  
๒. แผนดำเนินงานจัดการฝึกอบรม จำนวน ๑ ชุด  
๓. รายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและการชำระเงิน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา โดยการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษา การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาทภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนและประสานการบริหาร จัดการด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนด จัดอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ การสร้าง ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาการศึกษาระยะ ๕ ปี แผนปฏิบัติราชการระยะ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น การอบรมสัมมนามีระยะเวลา ๔ วัน จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ณ โรงแรมตามภูมิภาคต่าง ๆ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาส่งบุคลากร ในสังกัดตามเป้าหมายที่กำหนดเข้ารับการอบรม โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

๑. สมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด (รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๒. ชำระเงินค่าลงทะเบียน จำนวน ๘,๕๐๐ บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยตรง ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาขาบางกระบือ เลขที่บัญชี ๐๑๘ - ๒๕๘๘๗๒ - ๐ ภายในระยะเวลาที่กำหนดและส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อหลักสูตร รุ่น ชื่อ - นามสกุล สังกัด อำเภอ จังหวัด และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สมัครเข้ารับการอบรมมาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) lpdi1234@hotmail.com หรือ ID LINE : @xll1636k

/๓. กรมส่งเสริม...

